



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๒๗

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอสมินิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  
เรื่อง แผนการกระจายวัคซีน และการเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองคิว  
เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

**๑. ประเด็นการวิเคราะห์**

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวหลังหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานของหอการค้าไทยในการขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและร่วมขับเคลื่อนการจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งทีมประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมคู่ขนานร่วมกับทีมภาคเอกชนทั้ง ๔ ทีม รวมทั้งมอบให้องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณาแนวทางการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

๑.๒ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยได้รายงานความคืบหน้าการสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน การจัดหาวัคซีน และการวางระบบการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะใช้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่นำร่อง รวมทั้งความร่วมมือต่าง ๆ กับภาคธุรกิจเอกชนให้นายกรัฐมนตรีและคณะรับทราบโดยภาครัฐยินดีให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมทำงานเป็น “ทีมประเทศไทย” ด้วยกัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน ๔ คณะ ทั้งภาครัฐและหอการค้าไทย เพื่อช่วยกระจายวัคซีนและจัดหาวัคซีนได้รวดเร็วขึ้น ประกอบด้วย (๑) ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน (TEAM Distribution and Logistics) ระยะเวลาได้จัดเตรียมพื้นที่นำร่องเสนอ กทม. ๖๖ แห่ง โดยผ่านการคัดเลือก ๑๔ แห่งกระจายทั่วกรุงเทพฯ แบ่งเป็น ๕ พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯเหนือ ๒ จุด กรุงเทพฯใต้ ๔ จุด กรุงเทพฯตะวันออก ๓ จุด กรุงเทพฯเหนือ ๒ จุด และกรุงเทพฯใต้ ๓ จุด ซึ่งมีทั้งสถานที่ที่เป็นศูนย์การค้า สำนักงาน และสถานบริการน้ำมัน สถานที่ทั้ง ๑๔ แห่งดังกล่าวจะรองรับประชาชนได้ประมาณ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ คน/วัน รวมแล้วสามารถให้บริการได้ ๒๐,๕๐๐ คน/วัน ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมการให้บริการของกรุงเทพฯ ส่วนระยะถัดไปจะหารือการจัดทำหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังชุมชน และบริษัทต่าง ๆ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน โดยจะนำต้นแบบของพื้นที่เอกชนที่ร่วมกับ กทม. กระจายผ่านหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการช่วยบริหารจัดการสถานที่ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ (๒) ทีมสื่อสารสนับสนุนการทำงานด้านการสื่อสารของภาครัฐ (TEAM Communication) เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเน้นความสำคัญของการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลทางการของภาครัฐ รวมทั้งจะตั้งทีมคณะทำงาน ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ ๒๐ บริษัท เพื่อระดมทรัพยากรและช่องทางสื่อสาร อาทิ LINE, Google, Facebook, VGI, CP และบริษัทอื่นๆ ยินดีให้การสนับสนุนด้านการสื่อสารอย่างเต็มกำลังทั้ง Online และ Offline (๓) ทีมเทคโนโลยีและระบบ (TEAM IT Operation) โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทะเบียนและลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการของภาคเอกชน (๔) ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม (TEAM Extra Vaccine procurement) สืบหาความต้องการภาคเอกชน โดยทำแบบสอบถามให้บริษัทเอกชนแสดงความประสงค์ในการได้วัคซีน ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง และทีมเจรจาวัคซีนทางเลือกเสริมจากภาครัฐ ทำหน้าที่สนับสนุนภาครัฐในการเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ทันเวลา และพร้อมสนับสนุนภาครัฐให้สามารถบริหารจัดการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๑.๓ นายธนุชา พิขยพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ๔ ข้อเสนอของภาคเอกชนในความร่วมมือกระจายวัคซีน และมอบหมายนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานกับภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนให้ครบ ๑๐๐ ล้านโดส และฉีดวัคซีนให้คนไทยร้อยละ ๗๐ หรือประชากร

๕๐ ล้านคน ภายในสิ้นปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบหมายให้ สสช.และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ประสานงานในรายละเอียด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เม.ย.เป็นต้นไป

๑.๔ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๔ เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ๗ โรค ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๑๖ ล้านคน เริ่มต้นฉีดวัคซีนในเดือน มิ.ย.-ก.ค. ๖๔ โดยเป็นวัคซีนจากบริษัท แอสตราเซนเนกาฯ ที่จะทยอยส่งมอบมาถึงในเดือน มิ.ย. จำนวน ๖ ล้านโดส และเดือน ก.ค. จำนวน ๑๐ ล้านโดส โดยให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนใน Line Official Account “หมอพร้อม” ส่วนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ๑๖ ล้านคนนี้ จะได้รับวัคซีนในช่วงเดือน ส.ค.๖๔ เป็นต้นไป

๑.๕ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รมต.สธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ กล่าวยืนยันคนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ อย่างแน่นอนตามความสมัครใจ โดยได้จัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนเป็น ๕ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ๑.๒ ล้านคน จะได้รับวัคซีนครบถ้วนในเดือน พ.ค.๖๔ (๒) กลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยง ๑.๘ ล้านคน จะได้รับวัคซีนครบถ้วนในเดือน พ.ค.๖๔ (๓) กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว ๗ โรค จำนวน ๔.๓ ล้านคน จะเริ่มลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนในวันที่ ๑ พ.ค.๖๔ เริ่มฉีดในเดือน มิ.ย.-ก.ค.๖๔ (๔) กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๑.๗ ล้านคน จะเริ่มลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนในวันที่ ๑ พ.ค.๖๔ เริ่มฉีดในเดือน มิ.ย.-ก.ค.๖๔ และ (๕) กลุ่มอายุ ๑๘-๕๙ ปี จะเริ่มเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนในเดือน ก.ค.๖๔ และเริ่มฉีดตั้งแต่เดือน ส.ค.๖๔ เป็นต้นไป

๑.๖ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า การจัดส่งวัคซีนไปจังหวัดต่าง ๆ จะเริ่มดำเนินการช่วงปลายเดือน พ.ค. โดยการขนส่งจะอยู่ในระบบลูกโซ่ความเย็น ๒-๘ องศาเซลเซียส กำกับอุณหภูมิเพื่อประกันคุณภาพวัคซีนการส่งสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้ใน ๒๔ ชั่วโมง โรงพยาบาลมีจำนวนวัคซีนสำรองเพียงพอกับการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ สำหรับจังหวัดที่มีการระบาด เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่มากกว่า เพื่อประโยชน์ในระดับบุคคลและควบคุมการระบาดในพื้นที่ ส่วนการจัดสรรวัคซีนจะพิจารณาจากจำนวนที่สำรวจมาก่อนหน้านี้ โดยให้ทุกจังหวัดสำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลจากการจองวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” ซึ่งจะทำให้เกิดความแม่นยำ

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รมต.สธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลนำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าในระบบรับบริการแล้ว และได้พัฒนาไลน์ “หมอพร้อม” เวอร์ชัน ๒ เพิ่มระบบจองคิวฉีดวัคซีน โดยให้เพิ่มเพื่อนในไลน์ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนใช้งานให้เรียบร้อยจองคิวฉีดวัคซีนในวัน-เวลาที่สะดวก อาจเลือกโรงพยาบาลรักษาตัว หรือโรงพยาบาลในภูมิลำเนา หรือหน่วยฉีดวัคซีนภายนอก หากต้องการจองคิวแทนคนในครอบครัว ให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว กดเพิ่มบุคคลอื่นเข้าไปได้ไม่จำกัด เพื่อจองคิวให้บิดามารดาได้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.เป็นต้นไป สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ตโฟนหรือไม่พบชื่อในระบบ สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

๒.๒ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโควิด-๑๙ ในระดับประเทศต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ ๗๐ ของประชากร หรือประมาณ ๕๐ ล้านคน คนละ ๒ โดส หรือประมาณ ๑๐๐ ล้านโดส ซึ่ง สธ.มีหน่วยบริการฉีดวัคซีน ๑,๓๗๓ แห่ง หากฉีดได้ ๓๐๐ ราย/วัน จะสามารถฉีดได้วันละ ๓ แสนคนหรือเดือนละ ๑๐ ล้านโดสตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยบริการฉีดภายนอก เช่น ศาลาประชาคม สนามกีฬา เป็นต้น

### **๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดให้บริการช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” เวอร์ชันที่ ๒ โดยจะรวบรวมข้อมูลและบริการต่าง ๆ เช่น สถานการณ์โควิด-๑๙ รายวัน การค้นหาหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้บ้าน การจองคิวฉีดวัคซีน รวมถึงบริการพิเศษอื่น ๆ เช่น บริการจองคิว ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล และโทรฉุกเฉิน ๑๖๖๙ โดยระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาล ๑,๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังสามารถติดตามการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ฉีด รวมทั้งมีระบบจำแนกกลุ่มเสี่ยง เพื่อจัดลำดับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

๓.๒ หากมีโอกาสที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ขอแนะนำให้รีบไปรับการฉีดโดยเร็วที่สุด เนื่องจากจะช่วยป้องกันอาการป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะฉีดวัคซีนครบทั้ง ๒ เข็มแล้ว แต่ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกัน เพราะอาจมีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการและไม่รุนแรงเกิดขึ้น จนกว่าจำนวนคนไทยส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

### **๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.today.line.me](http://www.today.line.me) เห็นว่า การพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์ “หมอพร้อม” โดยเพิ่มระบบจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ขอให้คำนึงถึงข้อจำกัดการใช้ระบบดังกล่าวของผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัว ตลอดจนควรเตรียมพร้อมแผนรองรับกรณีระบบขัดข้องจากการมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนที่มีความต้องการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ควรสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ประสงค์ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน และเข้ารับการฉีดวัคซีนของแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

### **๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนแสดงความประสงค์รับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๔ เพื่อจัดลำดับนัดหมายเข้ารับบริการวัคซีนตามกรอบระยะเวลาและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการบุคลากร และสถานที่ของ กทม. เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

### **๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.maticchon.co.th](http://www.maticchon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgonline.com](http://www.mgonline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.js๑๐๐.com](http://www.js๑๐๐.com), [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)